



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย โทร ๐ ๓๘๖๔ ๒๗๗๑

ที่ รย ๐๓๓๒.๑/ ๘๕๗

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน และสรุปปัญหา-อุปสรรค การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย

ตามที่งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย ได้จัดทำคำสั่ง และประกาศ เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และดำเนินการตามคำสั่งที่ ๒/ ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ขอสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา - อุปสรรค ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้

๑.๑ ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลในหน้าที่รับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมาย จำนวน ๓ ราย

ผลการดำเนินงาน

-ผู้รับผิดชอบงานตามภารกิจ หรืองานที่ได้มอบหมาย การให้ข้อมูล จำนวน ๓ ราย

-มีการเผยแพร่ผลงานผ่าน Web Site, กลุ่ม Line ,One Page ของหน่วยงาน

ปัญหา - อุปสรรค

-มีการเผยแพร่ข้อมูลไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ เนื่องจาก ผู้ให้ข้อมูลยังศึกษารายละเอียดไม่ครบ และขาดการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ชัดเจนและเกิดการล่าช้า

แนวทางแก้ไข

-ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล ต้องศึกษารายละเอียดข้อมูลให้ชัดเจน ถูกต้อง และสรุปนำเสนอเผยแพร่เนื้อหาได้กระชับ รวดเร็ว โดยการควบคุมกำกับโดยสาธารณสุขอำเภอหรือผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

ผลการดำเนินงานตามประกาศ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย พ.ศ. ๒๕๖๓

-มีเมนู ตามเกณฑ์มาตรฐาน

-มีขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

-มีกลไกการตรวจสอบ กำกับติดตาม

ปัญหา - อุปสรรค

-ขาดการกำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง ทำให้ข้อมูลไม่ Update และไม่ทันเวลา

แนวทางแก้ไข

-กำกับติดตาม โดยสาธารณสุขอำเภอหรือผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย Update ข้อมูลอย่างต่อเนื่องและให้ทันเวลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และนำรายงานประกาศขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

(นางวงษ์เดือน แสงสวัสดิ์)


นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

คำสั่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย

- ทราบ/ดำเนินการ
- อนุมัตินำขึ้นเผยแพร่ Web Site

(นายธนาวุฒิ บุญช่วยเหลือ)
สาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย

บันทึกรายงานการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สสอ.บ้านค่าย
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย

วัน/เดือน/ปี	หัวข้อ	รายละเอียดโดยสรุป	เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ วัน/เดือน/ปี	ผู้บริหารรับทราบลงนาม
๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓	๑. คำสั่ง สสอ.บ้านค่าย เรื่องแนวทางการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	มอบหมายงานตามหน้าที่รับผิดชอบ	๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓	
๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓	๒. ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓	กำหนดแนวทาง รายละเอียดการดำเนินงาน	๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓	